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Hvað er Reykjavíkurborg að greiða til Terra og fyrir hvaða þjónustu? Óskað er eftir sundurliðun. 
Eru fleiri verkefni sem Reykjavíkurborg greiðir félaginu fyrir en að tæma grenndargáma? Ef 
svo er, hvaða verkefni eru þau og hverjar eru upphæðirnar sem greiddar hafa verið hingað til 
á þessu ári? Greiðir Reykjavík fleiri fyrirtækjum fyrir sorphirðu? Ef svo er, hvaða fyrirtæki? 
Jafnframt er þá óskað eftir sömu sundurliðun vegna þess fyrirtækis/fyrirtækja.


